



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
(กลุ่มที่ ๒ สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)
ตามโครงการวาระเกษตรเมธี

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุนทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แก่นักศึกษาทุนการศึกษา “วาระเกษตรเมธี” ตามโครงการ “ครัวโรงเรียน สู่ ครัวบ้าน” อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีด้านเกษตรและมีผลงานการทำเกษตรในครัวเรือนหรือโรงเรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักษ์และสืบสานอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ตนเอง

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอประกาศ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้รับทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (กลุ่มที่ ๒ สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) ตามโครงการวาระเกษตรเมธี คือ นายพันแสง สวนเอียด นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๒. ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติกิจกรรมด้านการเกษตรที่เห็นผลเป็นที่ประจักษ์และรายงานผลการดำเนินงานให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ทราบ เป็นรูปเล่ม ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง ดังนี้ ภาคเรียนที่ ๑ ภายในเดือนเมษายน และภาคเรียนที่ ๒ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ

๓. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเป็นค่าครองชีพในการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรให้แก่ผู้รับทุนฯ นับตั้งแต่ได้รับการประกาศรายชื่อฯ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาทต่อปีการศึกษา โดยโอนเงินทุนค่าครองชีพให้แก่ผู้รับทุนโดยผ่านสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวสุเมย์ เลิศเพียรธรรม)

รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม